

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	คุณศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4628	
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งหุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี ของเคทีเอ็มจี ประเทศไทย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น มีประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี ในอุตสาหกรรมหลายแขนงตามมาตรฐานทางบัญชีต่างๆ รวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) นอกจากนี้ คุณศักดิ์ ยังมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลายๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และการตรวจสอบบริษัทที่มีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการด้วย • ผู้บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในรูปแบบการจัดสัมมนา • ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีทั้งการอบรมสัมมนาภายในบริษัทและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ - สกุล	คุณสุเมธ แจ่มสามสี
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9362
ประวัติการศึกษาและ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต) ปริญญาโท พหุวิทยาการและบริหารบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบบัญชีในหลากหลายกลุ่มธุรกิจครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่งและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การสอบบัญชีได้ดำเนินไปภายใต้หลักการที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (U.S. GAAP) ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ในรูปแบบของการฝึกอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพนักงานภายในบริษัท ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบของการอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ - สกุล	คุณอุดมศักดิ์ นุศรานิวพรรณ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	10331
ประวัติการศึกษาและ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> คุณอุดมศักดิ์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ได้เสียสาธารณะ (IFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในหลายแขนงธุรกิจโดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต ธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจการบริการอื่นๆ อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างปี (2557-2560) อนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บรรยายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีที่สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 501เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-677-2346

